

บทความเผยแพร่ประจำสัปดาห์

เรื่อง มาตรฐานการจัดชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

กรมการค้าภายใน ดูแลประชาชนและพุทธศาสนิกชน ซึ่งซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเพื่อถวายพระสงฆ์ โดยให้ผู้จำหน่ายปิดป้ายแสดงราคาชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมทั้งชุด พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งผู้จำหน่ายส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตาม แต่มีประชาชนบางรายร้องเรียนเกี่ยวกับประเภทของสินค้า คุณภาพสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอาเปรียบในเรื่องนี้ กรมการค้าภายใน ได้เชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาหารือบูรณาการกำหนดมาตรฐานในการจัดและจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม โดยมีผู้ผลิต และผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ได้มีส่วนร่วมให้ความเห็น เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับประโยชน์สูงสุด และประชาชนได้รับการคุ้มครอง ดังนี้

- การจัดชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นของใช้และอาหารให้แยกออกจากกันเป็นคนละชุด เนื่องจากสินค้าของใช้โดยเฉพาะ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด มีสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีกลิ่น โดยชุดของใช้ควรประกอบด้วย แชมพูสระผม น้ำยาบ้วนปาก ยาสีฟัน-แปรงสีฟัน ครีมอาบน้ำหรือสบู่ น้ำยาล้างจาน มีดโกนสำหรับปรงผม-โกนหนวด กระจกชำระ น้ำยาซักผ้า ร่มพับ ผ้าอาบน้ำหรือผ้าเช็ดตัว ส่วน

รายการอาหารประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ น้ำปลา โอวัลติน คอฟฟี่เมต นมข้นหวาน น้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาว น้ำพริกเผา ผักกาดดองกระป๋อง และน้ำดื่ม

- ผ้าที่พระสงฆ์ใช้ ควรใช้ผ้าโทเร ผ้ามันลิน ผ้าปานซิล ผ้าลูกท้อ มีขนาดของผ้าดังนี้

- * ผ้าอาบน้ำฝนเท่ากับขนาดของผ้าขาวม้าที่ใช้ในการอาบน้ำของผู้ชาย ความกว้างไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 180 เซนติเมตร

- * ผ้าจีวร มีขนาดความกว้าง 180-200 เซนติเมตร ขนาดความยาว 260-300 เซนติเมตร

- * ผ้าสบง ขนาดความกว้าง 80-100 เซนติเมตร ขนาดความยาว 200-230 เซนติเมตร

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ต้องมีจรรยาบรรณในการที่จะนำผ้าอาบน้ำฝนที่มีขนาดมาตรฐานที่พระสงฆ์ สามารถใช้ได้มาจัดชุดส่งมอบ ซึ่งกรมการค้าภายใน จะติดตามดูแลผู้ผลิต ต้นทาง เพื่อให้การผลิตผ้ามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด และจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทั้งการ ปิดป้ายแสดงราคาและการจัดชุดส่งมอบ แต่หากประชาชนซื้อชุดส่งมอบ พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคา การจัดชุดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานสาขาจังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของท่าน เพื่อจะได้ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
